

**รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
คณะพยาบาลศาสตร์**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางนาคยา ทัพใหญ่	เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์	
2	นางเนตรนภากรณ์ เพ็ชรผึ้ง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	
3	นางสาวสรรเสริญ สุขสว่าง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
4	นางอนงค์ หะริมา	นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ	
5	นางสาวเอมปวีร์ กังวาลกุลเศรษฐ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
6	นางสาวมิลิน อ่อนไสว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
7	นางพรทิพย์ ศรีวรรณพฤกษ์	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	
8	นางสาวกฤติมา ครามเขียว	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	
9	นางสาวชราภรณ์ แสงโสดา	นักวิชาการเงินและบัญชี	
10	นางสุภาพรรณ บุญยรัตพันธุ์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
11	นางสาวศิริกาญจน์ดา ศรีอัยฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
12	นางสาววิวัฒนาพร ไชยศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
13	นางเขवालักษณ์ คำข้าว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
14	นายสุรชัย รักตระกูลสดใส	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
15	นางสาววินัส ปาลาแลย์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
16	นางสาวสลิลา เกตกะ โกมล	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
17	นางสาวฉิรนุช บุญรอด	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
18	นางสาวฉัฐมล ไม้ฝาก	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
19	นางสาวอมรา อมริก	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
20	นายประวิทย์ แวนแคว้น	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	
21	นางสาวรัชนิลาช บรรณทอง	นักวิชาการศึกษา	
22	นางสาวศรีสลวย รอนไพริน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
23	นางสาวขวัญชนก ทองชมภู	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
24	นางสาวสุรีย์พร โลหะชาติกุล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
25	นางสาวฉวีพร จานนครบุรี	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
26	นายไวยวิทย์ สาธุธรรม	นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ปฏิบัติการ	
27	นางสาวกัลยาณี ชาวนา	นักวิชาการโภชนาการชำนาญการ	
28	นางวรรณิ ศักดิ์สวัสดิ์	พยาบาลชำนาญการ	
29	นายสมยศ พรหมบุตร	นักวิทยาศาสตร์การกีฬาปฏิบัติการ	
30	นางสาวพรทิพย์ แม่นทรง	นักจิตวิทยาปฏิบัติการ	
31	นางสาวนาฏชยา รักไทย	นักสุขศึกษาปฏิบัติการ	
32	นางสมฤทัย ลามอ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
33	นางสาวเกวลิณ ศรีวิโรจน์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
34	นางสาวรัตนดิกร วรรณโนทัย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
35	นายฉัตพล แมงทอง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
36	นางสาวฉวีพร งามอสา	พยาบาล	
37	นางสาวปิยวรรณ จันทร์อยู่สุข	ครูปฐมวัย	
38	นางสาวกนกวรรณ แวงงาม	ครูปฐมวัย	
39	นางสาวกชพร กังสชาติ	ครูปฐมวัย	
40	นางสาวภัทรศยา ศิริรักษ์	ครูปฐมวัย	